



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗ มท. ๕๐๓๖๔
ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๑๐๒๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้วยตนเองในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านช่องทางที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์
<http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf> และแอปพลิเคชัน “CGD iHealthCare” โดยกรมบัญชีกลางเน้นย้ำว่า
การดำเนินการตรวจสอบและให้ผู้มีสิทธิแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านนายทะเบียนของ
ส่วนราชการต้นสังกัด จะถือว่าข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ปรากฏในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
มีสถานะสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่มีสิทธิได้รับรองความถูกต้องแล้ว ดังนั้น หากกรมบัญชีกลางได้นำข้อมูลไปใช้
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง และต่อมาภายหลังปรากฏว่าเป็น
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิมีหน้าที่ติดตามนำเงินที่ได้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลังต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย แจ้งบุคลากรในสังกัดซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
และบุคคลในครอบครัว ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านช่องทางดังกล่าว
หากตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง/หรือไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้กรอกแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วยื่นต่อนายทะเบียน (ส่วนกลาง)
ที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันต่อไป

๒. รับทราบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “CGD iHealthCare” เนื่องจากปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยกำหนดให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว
เป็นหลัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(www.personnel.moi.go.th) โดยเข้าไปที่แบนเนอร์ “ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับการรักษายาบาล”
หรือสแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรรชิต สัมพันธ์รัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR Code เอกสารแนบ